



สุจริต โปร่งใส งดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องรับทราบ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้จัดการประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปชี้แจงผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม ในการนี้ นางสาวจินตนา เกสรสันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องได้ประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่รับผลประโยชน์ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ นางสาวจินตนา เกสรสันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว และให้ปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องอย่างเคร่งครัดและประกาศให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องโดยทั่วกัน

การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗
พร้อมด้วยการประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(NO GIFT POLICY)

วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

